



ฉบับที่ 2/2564

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ยังคงหดตัว แต่ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อในภาพรวมยังคงเปราะบาง จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามอุปสงค์ต่างประเทศและราคาที่สูงขึ้นในบางสินค้า ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง ผลจากวัตถุดิบที่ลดลงเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับภาคท่องเที่ยวที่หดตัวสูงต่อเนื่อง จากการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่ เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น ตามการนำเข้าสินค้าทุนและการลงทุนหมวดก่อสร้าง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวสูง ผลจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ประกอบกับราคาน้ำมันชายฝั่งในประเทศทยอยปรับเพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่ยังคงลดลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน โดยส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการ “คนละครึ่ง” และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นในกลุ่มสินค้าจำเป็น ประกอบกับการใช้จ่ายหมวดยานยนต์หดตัวน้อยลง ตามยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทนหดตัวต่อเนื่อง สะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายของครัวเรือน

ด้านผลผลิตเกษตร หดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะผลผลิตปาล์มน้ำมัน จากภาวะฝนทิ้งช่วงและขาดการบำรุงรักษาในช่วงก่อนหน้า เช่นเดียวกับผลผลิตกุ้งขาวที่กลับมาหดตัว เนื่องจากบางพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ขณะที่ผลผลิตยางพาราหดตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรขยายตัวแรงขึ้นในเกือบทุกสินค้าหลัก ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลง ยกเว้นราคากุ้งขาวที่ขยายตัวชะลอลง ตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ปรับลดลงในช่วงกลางไตรมาส ประกอบกับความต้องการบริโภคชะลอลงจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่แรงขึ้นส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวจากไตรมาสก่อน

มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามอุปสงค์ต่างประเทศและราคาที่สูงขึ้นในบางสินค้า อาทิ ถู่มือยาง น้ำมันขี้ และไม้ยางพาราแปรรูป อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยการผลิตน้ำมันปาล์มดิบกลับมาหดตัวสูง ตามปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่โรงงานน้อย ด้านการผลิตยางพาราแปรรูป

หดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางผสม ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ลดลง ประกอบกับผลผลิตมีจำกัด อย่างไรก็ตาม การผลิตเพื่อส่งออกไม่แย่งการผลิตเพื่อขายในประเทศจีน ขณะที่การผลิตยังมีอย่างยังคงขยายตัวดี

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หดตัวสูงต่อเนื่อง จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ ด้านการท่องเที่ยวในประเทศทยอยฟื้นตัว โดยได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ประกอบกับมีวันหยุดยาวพิเศษหลายช่วง อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวในช่วงปลายปีจากการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

เครื่องจักรลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลง ในอุตสาหกรรมไม่แย่งการผลิตจากการเร่งนำเข้าในช่วงก่อนหน้า และในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปซึ่งสอดคล้องกับภาวะการผลิตที่ยังไม่คืนสู่ปกติ และเช่นเดียวกับการลงทุนในภาคก่อสร้างที่กลับมาหดตัวสะท้อนจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อบริการในหมวดโรงแรม และเพื่อการพาณิชย์ และปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ลดลง สอดคล้องกับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนหนึ่งชะลอการลงทุนใหม่ เพื่อรอประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวสูงจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 โดยรายจ่ายประจำกลับมาขยายตัวจากไตรมาสก่อน เช่นเดียวกับรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวสูง ตามการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ออกนอกกรอบและหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลังในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 พบว่า การเบิกจ่ายภาครัฐยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงดังกล่าว

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบน้อยลงอยู่ที่ร้อยละ -0.80 จากราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศทยอยปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ยังคงลดลง

ภาคการเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2563 **เงินฝากคงค้าง**ขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน โดยขยายตัวทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ส่วนหนึ่งจากความต้องการรักษาสภาพคล่องของทั้งธุรกิจและรายย่อย **ด้านสินเชื่อคงค้าง**ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนเช่นกัน ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4886

E-mail: SRO-EconDiv@bot.or.th